

คำแนะนำสำหรับการดูฤกษ์คลอดบุตร

ฤกษ์คลอดบุตร คือ การกำหนดดวงชะตาของบุตรที่จะเกิด ซึ่งคือการกำหนดเวลาเกิดในระดับนาทิจ เพราะดวงดาวทุกช่วงเวลาเคลื่อนที่ในตำแหน่งต่างกัน กำหนดอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไป

ศาสตร์ที่ผมใช้ดูฤกษ์คลอดบุตรคือ โหราศาสตร์สากลโดยใช้ดาวจริงมากกว่า 50 ดวง (ดาวที่ค้นพบแล้วจริงมีประมาณ 5 แสนดวง)

ฤกษ์คลอดบุตร แบ่ง เป็น 4 ส่วนใหญ่

1. **ภาพลักษณ์** ในส่วนนี้จะถูกกำหนดโดยดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ 1 ราศี ใช้เวลา 1 เดือน ภาพลักษณ์ของเด็กที่เกิดเดือนเดียวกันมีโอกาสจะคล้ายกัน (จริงๆไม่ได้แบ่งเป็นเดือนแต่เป็นเวลาโดยประมาณ) แต่การแสดงออกจะต่างกัน ในส่วนนี้จะเลือกไม่ค่อยได้
2. **ตัวตนที่แท้จริง** ในส่วนนี้จะถูกกำหนดโดยการหมุนรอบตัวเองของโลก 1 วัน จุดเจ้าชะตาจะเคลื่อนที่ 12 ราศี หรือ 4 นาทิจ ต่อ 1 องศา เวลาที่เคลื่อนไปในแต่ละนาทิจมีผลมาก การเลือกฤกษ์ในส่วนนี้สำคัญที่สุด การที่วันต่างกัน 1-5 วัน แต่เวลาเดียวกัน ตัวตนจะไม่แตกต่างกันมาก เพราะโลกหมุนรอบตัวเองมาที่เดิม ยกตัวอย่างเช่น หากตอนเที่ยงวันมีดาวเสาร์อยู่ที่ 45 องศา ทางทิศตะวันออก วันรุ่งขึ้นตอนเที่ยงวันดาวเสาร์ก็จะอยู่ใกล้กันองศาเหมือนเดิม เพราะดาวเคลื่อนที่ช้า โลกเคลื่อนที่เพียง 1 องศา แต่หากเป็นตอนหกโมงเย็นเราก็จะไม่เห็นดาวเสาร์แล้ว เพราะโลกหมุนไปแล้ว ซึ่งตัวตนเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าดาวต่างทำมุมกับจุดที่เราเกิดในลักษณะใด การที่เปลี่ยนวันเวลาใกล้เคียงเดิม มุมที่ดาวทำอิทธิพลกับจุดที่เกิดจึงคล้ายกัน ต่างกันเฉพาะดวงจันทร์ เพราะดวงจันทร์โคจรรอบโลกไม่เหมือนดาวที่อยู่ไกลออกไป
3. **อารมณ์และความรู้สึก** ถูกกำหนดโดยดวงจันทร์ ดวงจันทร์เคลื่อนที่ 1 วันประมาณ 10 องศา หรือ 1/3 ของราศี อารมณ์และความรู้สึกจะแตกต่างกันเมื่อเปลี่ยนวัน ซึ่งในส่วนนี้จะส่งผลถึงคู่ครองด้วย อิทธิพลนี้เกิดจากดาวต่าง ๆ สัมพันธ์กับดวงจันทร์ด้วยมุมต่าง แล้วส่งผลถึงเจ้าชะตาอีกที การเปลี่ยนวันที่ใกล้กันแต่เวลาใกล้เคียงเดิมจะเปลี่ยนอิทธิพลของอารมณ์และความรู้สึก ส่วนตัวตนที่แท้จริงจะคล้ายเดิม
4. **ส่วนของดาวที่เคลื่อนที่ช้าอื่นๆ** จะมีผลต่อการเลือกน้อย เพราะช่วงเวลานั้นๆ ดาวเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เปรียบได้กับเด็กที่เกิดคนละปีหรือคนละเดือน การมองโลกจะต่างกันออกไป ซึ่งส่งผลถึงความสามารถด้วยเช่นกัน เปรียบเทียบเหมือนกับคนที่เกิดกันคนละยุค การมองโลกต่างกัน คนที่เกิดยุคเดียวกันมีแนวโน้มที่จะมองโลกเหมือนกัน

ในช่วงวัยเด็กเขายังแยกไม่ออกระหว่างภาพลักษณ์, อารมณ์, ตัวตนที่แท้จริง ได้ดี ส่วนเด็กที่พอจะแยกได้จะมีการแสดงออกนอกบ้านและในบ้านต่างกัน (กรณีที่ตัวตนและภาพลักษณ์ต่างกัน) การค้นหาตัวเองของเขาจะมีมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์

การเลือกฤกษ์คลอดบุตรผมจะดูจากตัวคนที่แท้จริงเป็นหลัก ดูที่ความเหมาะสมของดาว ณ ขณะนั้น ดังนั้น ฤกษ์ที่ผมให้ไปจะเป็นฤกษ์ที่ยึดตัวคนที่แท้จริงเป็นหลัก หากในช่วงที่แพทย์กำหนดมาสามารถเลือกฤกษ์ได้ 1 ฤกษ์ ฤกษ์ที่ได้จริงอาจจะได้ประมาณ 3 – 4 ฤกษ์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของดาว ณ ขณะนั้น เช่น

ได้ฤกษ์ 10 มกราคม เวลา 08:00 ได้ฤกษ์แตกออกอีก 3 ฤกษ์ คือ

12 มกราคม เวลา 09:50, 13 มกราคม เวลา 09:45, 15 มกราคม เวลา 09:35 รวมเป็น 4 ฤกษ์

ซึ่งการที่ได้ฤกษ์เดิมแต่เปลี่ยนวันไปข้างหน้าเวลาจะลดลงประมาณ 4 – 5 นาที แต่หากฤกษ์เดิมเปลี่ยนวันเร็วขึ้นฤกษ์ที่ได้จะบวกเวลาเพิ่มขึ้น 4 – 5 นาที

หากได้ฤกษ์หลัก 2 ฤกษ์ ได้ฤกษ์แตกออกอีก 3 ฤกษ์ ก็จะได้

ฤกษ์ 1	ฤกษ์ 2
10 มกราคม เวลา 08:00	10 มกราคม เวลา 17:00
12 มกราคม เวลา 09:50	11 มกราคม เวลา 16:55
13 มกราคม เวลา 09:45	14 มกราคม เวลา 16:40
15 มกราคม เวลา 09:35	15 มกราคม เวลา 16:35

จากตารางแบ่งตัวคนที่แท้จริงได้ 2 แบบ คือ ช่วงประมาณ 08:00 และ 17:00 หากเลือก 12 มกราคม เวลา 09:50 นั่นคือ เลือกตัวคนแบบที่ 1 อารมณ์ในแบบวันที่ 12 มกราคม โดยอารมณ์นั้นจะมีอธิบายแยกให้ในแต่ละวันว่าอารมณ์เป็นแบบไหน

จุดสังเกตจากตารางอีกจุดหนึ่งคือ 15 มกราคม เวลา 09:35 และ 15 มกราคม เวลา 16:35 อารมณ์จะคล้ายกันเพราะวันเดียวกัน แตกต่างกันที่ตัวคนที่แท้จริง

ฤกษ์คลอดบุตรที่ได้นี้คือเวลาตัดสายรก เพราะเป็นเวลาที่เด็กที่เกิดมาจะได้รับอิทธิพลจากดาวโดยหายใจครั้งแรก ซึ่งจะบวกเวลาให้ไปได้ 5 นาที เช่น 10 มกราคม เวลา 08:00 เวลาที่คลอดเคลื่อนได้ คือ 07:55 – 08:05 แต่หากเวลาคลอดเคลื่อนไปจากนี้ก็อาจจะทำให้คำทำนายคลอดเคลื่อนไปได้บ้าง

สำหรับบุตรที่เป็นฝาแฝดดวงชะตาของทั้งคู่จะมีดาวที่แตกต่างกันได้ ซึ่งอาจจะเป็นดาวที่ไม่ได้นำมาดูก็ได้ เพราะดาวที่มีอยู่จริงมีถึง 5 แขนดวง คงมีดาวที่ต่างเรือนกันอยู่แล้วในช่วง 1 - 2 นาที

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ line id : poweroffortune, โทร 085-676-6005

คำถามเกี่ยวกับฤกษ์คลอดบุตร

ถาม : ทำไมถึงต้องใช้ดาวเยอะเยาะ แล้วของเดิมมันไม่พอหรือใจ ?

ตอบ : เพราะดาวที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์มีมากมายนับไม่ถ้วนเลยครับ แค่ดาวที่เคลื่อนรอบดวงอาทิตย์ค้นพบแล้วก็มีถึง 5 แสนกว่าดวง ถ้าหากเราไม่เอาดาวพระเคราะห์น้อยมาใช้ เราก็จะไม่รู้ว่าดาวเคราะห์ที่เราใช้อยู่ในนั้นความหมายไม่ถูกต้อง เนื่องจากเราเอาความหมายทั้งหมดใส่ไปที่ดาวเคราะห์ ซึ่งจริง ๆ แล้วบางความหมายเป็นความหมายของดาวพระเคราะห์น้อย สุดท้ายหากไม่ได้ใช้ก็มีโอกาสทำนายผิดได้ หากใช้เฉพาะดาวที่มีอยู่เดิมนั้นจะส่งผลให้การทำนายเป็นการทำนายในแบบกว้าง ๆ ไม่สามารถลงรายละเอียดถึงความคิดของคนได้ครับ (เช่น ดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์ ศาสตร์ทั่วไปตีความหมายไปเยอะมาก ทั้งที่หลายๆ ความหมายเป็นของดาวอื่น) โดยดาวที่ผมเพิ่มมาได้ ทำการศึกษาจนแน่ใจในความหมายและรู้อาจจะใช้ในการทำนายได้อย่างไร ที่สำคัญมีดาวพระเคราะห์น้อยหลายดวงที่ผมจะขาดไปโดยไม่ทำนายไม่ได้เลย เพราะบางครั้งเป็นดาวที่บ่งแนวโน้มของดวงชะตาได้เป็นอย่างดี และเป็นส่วนที่ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นว่าดวงดาวมีผมต่ออุปนิสัยของมนุษย์

ถาม : การทำนายอุปนิสัยของคนได้มันเกี่ยวข้องกับการหาฤกษ์คลอดบุตรได้อย่างไร ?

ตอบ : การเลือกฤกษ์คลอดบุตรด้วยหลักการโหราศาสตร์ทำนายความคิดนั้นสามารถคาดการณ์อุปนิสัยที่จะเกิดขึ้นกับบุตรที่เกิดมาได้ เราจึงสามารถรู้ได้ว่าช่วงเวลาใดที่บุตรของคุณเกิดมาแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ยากจนเกินไป และให้มีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมนั้นก็คือพ่อแม่

ถาม : ช่วงเวลาคลอดที่ไม่ดีเป็นอย่างไร ?

ตอบ : ช่วงเวลาคลอดที่ไม่ดี คือ ช่วงเวลาที่เด็กเกิดมาแล้วมีอุปนิสัยบางอย่างที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ยาก หรือเป็นช่วงเวลาที่ดีน้อยกว่าเวลาอื่นในช่วงเวลาที่กำหนดมาก หรือไม่ตรงกับที่พ่อแม่ต้องการ

ถาม : ฤกษ์ที่ดีดูได้จากอะไรครับ ?

ตอบ : โดยปกติแล้วทุกคนจะได้รับอิทธิพลจากดาวแต่ละดวงเหมือนกันไม่ว่าดาวดีหรือไม่ดี แต่ขึ้นอยู่กับว่าดาวนั้นอยู่ที่เรือนอะไร และส่วนผสมของความหมายดาวที่สัมพันธ์กันในดวงชะตาเป็นอย่างไร เช่น ดาวเสาร์หมายถึงความไม่ดี แต่ละคนจะต้องมี ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะไม่ดีในเรื่องใด ดาวพุธ หมายถึง ความคิดบางคนคิดมากบางคนคติน้อย ซึ่งผมไม่สามารถบอกตรงนี้ได้ทั้งหมด และแต่ละดวงจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ในส่วนที่ผมเลือกฤกษ์คลอดบุตรนั้นจะเลือกโดยให้เด็กเติบโตขึ้นสามารถทำงานหาเงินได้, มีอุปนิสัยที่สมดุลไม่สุดโต่งเกินไป, ให้ปรับเข้ากับครอบครัวได้ และมีคูครองที่เหมาะสม

ถาม : นิสัยของเด็กถูกกำหนดมาจากอิทธิพลของดวงดาวตั้งแต่แรกเกิดหรือมันเกิดมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่กันแน่ ?

ตอบ : ถ้าคุณเคยมีลูกมาก่อนคุณจะสังเกตได้ว่าอุปนิสัยของลูกของคุณมีมาตั้งแต่แรกแล้ว และสิ่งที่คุณสอนได้เป็นเพียงสิ่งที่เขาควรระวังเท่านั้น ความรู้กับอุปนิสัยเป็นคนละอย่างกัน และหลังจากเมื่อเขาโตขึ้นแล้วมีประสบการณ์และขัดเกลาจิตใจบ้าง แต่อุปนิสัยหลักยังคงมีอยู่

ถาม : ผมจะคาดหวังการดูฤกษ์คลอดจากคุณได้อย่างไร ?

ตอบ : การดูฤกษ์คลอดโดยโหราศาสตร์ไม่ว่าแบบไหนเป็นการคาดการณ์อย่างหนึ่ง เนื่องจากว่าผมใช้ดาวเพียง 50 ดวง (เน้นดาวขนาดใหญ่และดาวที่มีความสำคัญ) แต่ในระบบสุริยจักรวาลมีเป็นแสนดวง ต้องเผื่อใจไว้ว่ายังมีดาวที่เราไม่รู้ความหมายอีกมาก ซึ่งจะทำให้การคาดการณ์อุปนิสัยคลาดเคลื่อนไปได้บ้าง

ถาม : ในเมื่อดาวในระบบสุริยจักรวาลมีเป็นแสน แต่ใช้ดาวแค่ 50 ดวงจะมีประโยชน์ในการดูฤกษ์ได้อย่างไรครับ ?

ตอบ : จากที่ผมได้ศึกษาดาวหนึ่งดวงจะมีความหมายเจาะจงเป็นเรื่อง ๆ หากเรารู้ว่าดาวอยู่ตำแหน่งใดในดวงชะตา ก็จะบอกถึงเรื่องนั้นในบุคคลนั้นได้ ซึ่งเราสามารถฟันธงได้เป็นเรื่อง ๆ ได้ เช่น ดาวพุธหมายถึงความคิด เราสามารถบอกได้ว่าฤกษ์เวลาใดมีการใช้ความคิดมากที่สุดหรือน้อยที่สุดได้ หากบุคคลนั้นมีความคิดน้อยก็ไม่น่าจะเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดมาก เป็นต้น หากเราอิงใช้ดาวเยอะก็จะทำนายได้ละเอียดมากขึ้น ถึงแม้ดาวจะนำมาใช้น้อยแต่ดาวที่นำมาใช้ก็เป็นดาวขนาดใหญ่ และมีความหมายที่สำคัญซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นได้

ถาม : ฤกษ์ที่ได้บอกอะไรได้บ้างคะ ?

ตอบ : ในแต่ละฤกษ์ที่ได้จะสามารถบอกได้ว่าภาพลักษณ์, ตัวตนที่แท้จริง, อารมณ์ (ความรู้สึก), คู่ครองที่เขาต้องการ, ความคิดทางการเงิน, สิ่งที่เด่นและด้อย

ถาม : นิสัยของบุตรจะเปลี่ยนแปลงเมื่อโตขึ้นรีเปล่าคะ ?

ตอบ : พฤติกรรมที่เราเห็นอยู่นั้นคือการพัฒนานิสัย นั่นคือ เด็กจะเก็บสิ่งที่ตรงกับดวงเข้ามาเป็นนิสัยของตนเองให้ตรงตามดวงของเด็ก คนเลยคิดว่าสิ่งแวดล้อมเป็นตัวสร้างให้เด็กมีนิสัยอย่างนั้น แต่แท้ที่จริงเด็กมีนิสัยนั้น (นั่นก็คือดวงของเด็ก) อยู่แล้ว แต่ว่าจะถูกกระตุ้นเมื่อไหร่ บางคนเราอาจเห็นว่านิสัยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมาภายหลังนั้นก็เพราะนิสัยบางอย่างเพิ่งถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม โดยปรกติแล้วนิสัยจะถูกพัฒนาเต็มที่เมื่อช่วงประมาณวัยทำงาน การทำนายอุปนิสัยจึงมีความแม่นยำมากขึ้นเมื่อทำนายตั้งแต่ช่วงวันรุ่นขึ้นไป เพราะนิสัยมันถูกแสดงออกมาเด่นชัดกว่าในวัยเด็ก การขัดเกลาจากสิ่งแวดล้อมจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้นิสัยของเด็กเปลี่ยนแปลงได้บ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดวงของเด็กและผู้ที่ขัดเกลาด้วย

ถาม : ทำไมต้องบอกจังหวัดที่ผ่าคลอดด้วยคะ ?

ตอบ : เพราะพิกัดที่เกิดมีผลต่อตำแหน่งของดาวในดวงชะตา หากบอกอำเภอได้จะยิ่งดี

ถาม : หากฤกษ์ที่เลือกมาไม่สามารถผ่าคลอดได้จะเปลี่ยนเวลาได้มั๊ยคะ ?

ตอบ : หากต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาที่จะผ่าคลอดผมจะเลือกเวลาใหม่ให้ครับ

ถาม : ถ้าคลอดออกมาโดยที่ไม่ได้ดูฤกษ์มาจะมีปัญหาอะไรมั๊ยคะ ?

ตอบ : โดยปกติแล้วไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะโอกาสที่จะเกิดในช่วงเวลาที่ไม่ดีที่สุด ๆ มีไม่มาก การดูฤกษ์คลอดเป็นการดูเพื่อความสบายใจ และเพื่อให้รู้นิสัยของลูกที่แน่นอนเอาไว้ก่อน จะได้เตรียมรับมือได้ครับ แต่ไหน ๆ จะผ่าคลอดอยู่แล้วก็เลือกฤกษ์น่าจะดีกว่า เพราะหากเจ็คพอได้ช่วงเวลาแย่มากจะแก้ไขได้ยากครับ

ถาม : ฤกษ์คลอดที่เพอร์เฟคนี้มีมั๊ยครับ ?

ตอบ : ฤกษ์คลอดบุตรที่เพอร์เฟคนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะเอาอะไรเป็นบรรทัดฐาน เพราะในการเลือกฤกษ์แต่ละฤกษ์มักจะมีข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับได้แค่ไหน แต่หากอยากได้ฤกษ์ที่ดีมากๆ ต้องวางแผนตั้งแต่ปฏิสนธิเพื่อเลือกเดือนเกิด

ถาม : ถ้าไม่ต้องการให้ลูกเกิดมามีความเป็ยเบนทางเพศจะทำได้มั๊ยครับ ?

ตอบ : ผมสามารถคัดกรองได้ในระดับนึง แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะต้องศึกษาและทดลองไปเรื่อย ๆ ครับ แต่เท่าที่ศึกษามากการเป็ยเบนทางเพศเกิดจากอิทธิพลของดาวกำหนดทัศนคติทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศสภาพ นอกจากนี้การกุมกันของดาวพระเคราะห์น้อยบางดวงและซั้ยังอยู่ในเรือนชะตาที่ไม่เหมาะสมนั้นก็ส่งผลให้เกิดความเป็ยเบนทางเพศได้ครับ หากว่ากันตามหลักการของดวงดาวแล้วความเป็ยเบนทางเพศนั้นก็ต้องถือเป็นธรรมชาติที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ ถือเป็นเพียงอุปนิสัยอย่างหนึ่งของมนุษย์เท่านั้นเอง แต่แน่นอนว่าการหาฤกษ์คลอดผมจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงเรื่องความเป็ยเบนทางเพศอยู่แล้วครับ

ถาม : ถ้าคุณหมอไม่ผ่าตอนกลางคืนให้จะหาฤกษ์ได้มั๊ย ?

ตอบ : ผมจะเลือกฤกษ์เฉพาะเวลากลางวันให้ครับ

ถาม : ถ้าเกิดต่างประเทศจะดูได้มั๊ยครับ ?

ตอบ : ได้ครับ แต่ต้องระบุสถานที่ที่ผ่าคลอดให้ชัดเจนด้วยครับ